

ส.บ.ม.ท.ค่าน แกไขข้อบังคับต่อตัวครูทุก 5 ปี ไม่มีตลอดชีพ

นำเสนอเมื่อ : 13 ก.พ. 2562

นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครูสภา (กมว.) ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอบอร์ดครูสภาแก้ไขข้อบังคับครูสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 จากที่ให้ราชการครูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตลอดชีวิตได้ แต่ต้องเป็นข้าราชการครูที่ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาแล้ว 3 ครั้ง รวมระยะเวลาการทำงาน 15 ปี เพราะถือว่ามีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญแล้ว เปลี่ยนเป็นต้องต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทุก 5 ปี โดยในการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนั้น ครูทุกคนจะต้องมีหลักฐานยืนยันด้วยว่า ในระยะเวลา 5 ปีได้รับการพัฒนาอะไรมาบ้าง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ครูต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพราะเกรงว่าหากมีการให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตลอดชีพแล้ว อาจจะทำให้ครูไม่มีการพัฒนาใด ๆ และขณะนี้ก็ยังไม่มีการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตลอดชีพเลยแม้แต่คนเดียว

เนื่องจากตามข้อบังคับครูสภา ฯ ปี 2559 จะทำให้เริ่มมีผู้ครบกำหนดต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาแล้ว 3 ครั้งและจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตลอดชีพในเดือนธันวาคม 2562 นั้น นายรัชชัยย์ฯ เห็นว่ามติดังกล่าวไม่สามารถยอมรับได้และจะทำให้ผู้ที่มิสิทธิได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตลอดชีพในเดือนธันวาคม 2562 ทั่วประเทศ ต้องเสียสิทธิไปเนื่องจากความเห็นของกลุ่มนบุคคลเพียงไม่กี่คน

"การปฏิบัติหน้าที่ครูมานานถึง 15 ปี ย่อมมีความรู้ที่ทักษะในการประกอบวิชาชีพครูมากเพียงพอ การพัฒนาตนเองก็เป็นเรื่องที่คุณครูมีจิตสำนึกในการพัฒนาอยู่แล้วและหน่วยงานต้นสังกัดได้ดำเนินการพัฒนาให้ได้อย่างตลอด การให้เหตุผลว่าหากมีการให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตลอดชีพแล้ว อาจจะทำให้ครูไม่มีการพัฒนาใด ๆ นั้นเป็นการให้เหตุผลที่เป็นการหมิ่นเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครูว่าไม่มีจิตสำนึกในการพัฒนา และที่สำคัญคือการเสนอหลักเกณฑ์ที่ให้มีผลบังคับใช้ในทางที่เป็นโทษย้อนหลังนั้นไม่สามารถทำได้ สุ่มเสี่ยงต่อการถูกยกเลิกเพิกถอนและถูกเรียกค่าเสียหาย ครูสภาเป็นองค์กรของครู ควรจะมีแนวคิดที่สร้างสรรค์และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบวิชาชีพครูมากกว่าที่จะพยายามหาหนทางในการออกหลักเกณฑ์ที่เป็นการวิตรอนสิทธิครูอย่างที่เบ้ันอยู่ทุกวันนี้" นายรัชชัยย์ กล่าว

ด้าน นายประยูร ชีระพงษ์ อดีต ผอ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย/อดีตรองเลขาธิการคุรุสภา/อดีตนายฯ ส.บ.ม.ท.
ได้มีขอเขียนเกี่ยวกับกรณีทีครูสภาแก้ไขข้อบังคับต่อตัวครูทุก 5 ปี ว่า

ผมไม่เห็นด้วย ที่ครูสภาแก้ไขข้อบังคับต่อตัวครูทุก 5 ปี ไม่มีตลอดชีพ
เพราะเดิมราชการครูต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมาแล้ว 3 ครั้ง จะได้
ใบประกอบวิชาชีพครูตลอดชีพ

วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง การได้ใบประกอบวิชาชีพ ต้องได้มาอย่างมีเกียรติยศ มีศักดิ์ศรี ไม่ใช่ได้มาแล้วต้องมีคาตอบแทนหรือ "ซื้อ" เอา ครูมีรายได้น้อยแถมยังมีหนี้สินที่เป็นภาระ ยังต้องมา "ซื้อ" ใบประกอบวิชาชีพครูอีก ใบประกอบวิชาชีพธรรมดายอม "ซื้อ" ได้ แต่วิชาชีพชั้นสูงต้องได้มาด้วยการมอบให้ด้วยความเคารพไม่ใช่ได้มาด้วยการ "ซื้อ"

คํารุสภาคือสภาของวิชาชีพชั้นสูง ของครูซึ่งสังคมยกย่องว่า "ครูคือปูชนียบุคคล" เป็นสภาอันทรงเกียรติ
พยายามหาหนทางกับครู อยาามาไถเงินครู รัฐควรอุปถัมภ์ค้ำชูเงินงบประมาณแผ่นดิน
และควรกำกับดูแลการใช้เงินงบประมาณให้เป็นไปอย่างจำเป็นและประหยัด เลขธิการคํารุสภาคือ
กรรมการคํารุสภาคือใครมาจากรัฐไม่ใช่มาจากมหาวิทยาลัย หรือมาจากวิชาชีพอื่น
ให้สมกับเป็นสภาของครูผู้เป็นปูชนียบุคคล
ผมไม่เห็นด้วยที่ครูต้อง "ซื้อ" ใบประกอบวิชาชีพชั้นสูง ควรได้รับมอบด้วยความเคารพ

ประยูร ธีระพงษ์

รองเลขาธิการคํารุสภาคือ 2525 - 2529

กรรมการอำนวยการคํารุสภาคือ (ผู้แทนครูมัธยมศึกษา) 2522-2525